

## จดหมายจากเปาโลถึงหมู่ประชุมของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์ ฉบับที่สอง

**1** จากเปาโล ผู้ที่พระเจ้าเลือกให้เป็นศิษย์เอก<sup>1</sup> ของพระเยซูคริสต์ และจากทิโมธีน้องของเรา ถึงหมู่ประชุมของพระเจ้าในเมืองโครินธ์ รวมถึงผู้บริสุทธิของพระเจ้าทุกคนทั่วแคว้นอาคาญา<sup>2</sup> ขอพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์เจ้า ให้ความเมตตากรุณาและสันติสุขกับพวกคุณด้วยเถิด

### เปาโลขอบคุณพระเจ้า

<sup>3</sup>สรรเสริญพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความเมตตา กรุณา และเป็นพระเจ้าที่ปลอบโยนเราในทุกเรื่อง <sup>4</sup>เมื่อเรามีความทุกข์ พระองค์ปลอบโยนเรา เพื่อว่าเมื่อคนอื่นมีความทุกข์ เราจะได้ปลอบโยนเขา เหมือนกับที่พระเจ้าทำกับเรา <sup>5</sup>ยิ่งเราร่วมทุกข์กับพระคริสต์มากเท่าไร พระเจ้าก็จะปลอบโยนเรามากขึ้นเท่านั้น โดยผ่านทางพระคริสต์ <sup>6</sup>ถ้า เราได้รับความทุกข์ทรมาน ก็เพื่อพวกคุณจะได้รับ การปลอบโยนและได้รับความรอด ถ้าเราได้รับการปลอบโยน ก็เพื่อพวกคุณจะได้รับ การปลอบโยนด้วย ซึ่งมีผลทำให้พวกคุณมีความทรหดอดทนต่อความทุกข์แบบเดียวกับที่เราได้รับ <sup>7</sup>เรามีความมั่นใจในตัวพวกคุณมาก เพราะพวกคุณได้ร่วมทุกข์และร่วมการปลอบโยนกับเรา

<sup>8</sup>พี่น้องครับ เรายากให้พวกคุณรู้ถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เราเจอในแคว้นเอเชีย\* ซึ่งหนักเกินกว่าที่เราจะทนได้และหมดหวังจนคิดว่าคงไม่รอดแล้ว <sup>9</sup>เราคิดอยู่ในใจเหมือนว่าเราถูกตัดสินให้ตายเสียแล้ว แต่ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ ก็เพื่อเราจะได้ไม่พึ่งตนเอง แต่พึ่งพระเจ้าผู้ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมา <sup>10</sup>พระเจ้าได้ช่วยให้เราพ้นจากอันตรายอันใหญ่หลวงและพระองค์ก็จะช่วยชีวิตเราต่อไป เรามีความหวังในพระองค์ว่า พระองค์จะช่วยชีวิตเราต่อไปในอนาคต <sup>11</sup>พวกคุณก็ช่วยเรา ได้ด้วยการอธิษฐาน แล้วคนจำนวนมากก็จะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ช่วยชีวิตเรา ตามที่พวกคุณอธิษฐานนั้น

### เปาโลเปลี่ยนแผน

<sup>12</sup>เรื่องที่เราภูมิใจก็คือใจของเราบอกว่าทุกสิ่งที่เราทำในโลกนี้โดยเฉพาะสายสัมพันธ์กับพวกคุณนั้น เราได้ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้า เราทำสิ่งเหล่านี้ก็เพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้า ไม่ได้ทำตามความเฉลียวฉลาดของโลกนี้ <sup>13</sup>แน่นอน ทุกอย่างที่เราเขียนมานี้ เราไม่ได้ปิดบังอะไรเลย เป็นสิ่งที่คุณอ่านเข้าใจได้ทั้งนั้น และผมหวังว่าคุณจะเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง <sup>14</sup>เหมือนกับที่คุณเข้าใจเราอยู่บ้างแล้ว ที่ว่าในวันที่พระเยซูกลับมานั้น พวกคุณจะได้ภูมิใจในตัวเรา เหมือนกับที่เราภูมิใจในตัวคุณด้วย

<sup>15</sup>ผมมั่นใจว่าคุณคิดอย่างนี้ ผมก็เลยตัดสินใจมาเยี่ยมคุณก่อน เพื่อคุณจะได้ประโยชน์สองต่อ <sup>16</sup>คือผมกะว่าจะมาแวะเยี่ยมคุณทั้งตอนขาไป และตอนขากลับจากแคว้นมาซิโดเนีย หลังจากนั้นคุณจะได้ช่วยสนับสนุนผมเดินทางต่อไปที่แคว้นยูเดีย <sup>17</sup>คุณคิดว่าตอนที่ผมวางแผนนี้ ผมรวนเร

เอาแน่เอานอนไม่ได้หรือ ผมวางแผนอย่างที่คุณในโลกนี้เขาทำกันหรือ ที่ได้เปรียบบอกว่า “ใช่” เดียวกับบอกว่า “ไม่”

<sup>18</sup>พระเจ้าฉันเชื่อสัตย์ พระองค์เป็นพยานให้กับเราได้ว่า สิ่งที่เราบอกกับพวกคุณนั้นไม่เคย “ใช่” และ “ไม่” พร้อมๆ กันเลย <sup>19</sup>เพราะพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่ลิลิวันส์ ที่ไม่มี และผมได้ประกาศไปท่ามกลางพวกคุณนั้นไม่ได้เป็นทั้ง “ใช่” และ “ไม่ใช่” ในเวลาเดียวกัน แต่ตรงกันข้าม ในพระองค์นั้นมีแต่คำว่า “ใช่” เท่านั้น <sup>20</sup>เพราะไม่ว่าพระเจ้าจะสัญญาไว้มากมายขนาดไหนก็ตาม สัญญาที่ใช้อย่างนั้นทุกข้อในพระคริสต์ เพราะอย่างนี้เองเราถึงได้พูดคำว่า “อาเมน”\* ผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติยศ <sup>21</sup>พระเจ้านี้แหละที่ทำให้ทั้งเรา และพวกคุณตั้งมั่นคงอยู่ในพระคริสต์และพระองค์ก็ได้เจิมเรา\* <sup>22</sup>พระองค์ได้ประทับตราว่า พระองค์เป็นเจ้าของเราด้วย และพระองค์ก็ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์<sup>†</sup> อยู่ในใจเราไว้เป็นมัดจำงวดแรกของทุกสิ่งทีพระองค์สัญญาว่าจะให้กับเรา

<sup>23</sup>พระเจ้าเป็นพยานได้ ที่ผมไม่แฉมาที่เมืองโครินธ์ตอนซากลับนั้น ก็เพราะไม่อยากจะมาลงโทษพวกคุณ <sup>24</sup>นี่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะเป็นเจ้านายเหนือความเชื่อของพวกคุณหรอกนะ เพราะพวกคุณมีความเชื่อที่มั่นคงดีอยู่แล้ว แต่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณเพื่อสร้างความสุขให้กับคุณ

**2** ตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจไม่มาเยี่ยมพวกคุณ เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นอีก <sup>2</sup>เพราะถ้าผมทำให้พวกคุณเป็นทุกข์ แล้วที่นี้ใครจะมาทำให้ผมมีความสุขได้อีก ถ้าไม่ใช่พวกคุณที่ผมทำให้ทุกข์ใจ <sup>3</sup>ผมถึงได้เขียนอย่างนั้นไปในฉบับก่อน เพื่อที่ว่าเมื่อผมมาเยี่ยม ผมจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์จากคนที่น่าจะทำให้ผมมีความสุข เพราะผมเชื่อว่าเมื่อพวกคุณเห็นผมมีความสุข พวกคุณก็จะมีความสุขด้วย <sup>4</sup>ตอนที่ผมเขียนถึงพวกคุณนั้น ผมรู้สึกหนักใจมาก ปวดร้าวใจมาก และเต็มไปด้วยน้ำตา ที่เขียนมานั้นไม่ใช่จะให้คุณทุกข์ใจ แต่อยากจะทำให้คุณรู้ว่าผมรักคุณขนาดไหน

### ควรให้อภัยกับคนที่ทำผิดไปแล้ว

<sup>5</sup>ถ้ามีใครก่อให้เกิดความทุกข์ เขาไม่ได้ทำให้ผมเป็นทุกข์หรอกนะ แต่เขาได้ทำให้พวกคุณทั้งหมดนั้นแหละเป็นทุกข์ไม่มากนัก (ผมไม่อยากจะพูดให้มันเลวร้ายจนเกินไป) <sup>6</sup>เมื่อพวกคุณส่วนใหญ่ลงโทษเขาแล้วก็พอแล้ว <sup>7</sup>ต่อไปก็ให้พวกคุณอภัยและให้กำลังใจเขาดีกว่า เพื่อเขาจะได้ไม่จมอยู่ในความทุกข์นั้น <sup>8</sup>ขอรับรองให้พวกคุณแสดงความรักต่อเขาอย่างชัดเจนด้วย <sup>9</sup>นั่นแหละเป็นเหตุที่ผมเขียนมาถึงพวกคุณในตอนนั้น เพื่อทดสอบดูว่าพวกคุณเชื่อฟังทุกเรื่องหรือเปล่า<sup>10</sup> ถ้าคุณอภัยให้ใคร ผมก็อภัยให้กับคนนั้นแล้วเหมือนกัน และสิ่งที่ผมอภัยให้นั้น (ถ้ามี) ผมก็ทำเพื่อพวกคุณต่อหน้าพระคริสต์ <sup>11</sup>เราทำทั้งหมดนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกซาตานหลอก เพราะเรารู้ทันกลอุบายต่างๆ ของมัน

1:20 อาเมน เมื่อมีคนพูดว่า “อาเมน” นั้นหมายถึง คนนั้นเห็นด้วยกับบางสิ่งที่ได้พูดหรือทำไปเป็นอย่างมาก ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย อาจจะใช้คำว่า “ขอให้เป็นไปตามนั้น” หรือ “สาธุ”

1:21 เจิมเรา เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้แสดงว่าพระองค์เลือกคนคนนั้นเพื่อมารับใช้พิเศษ

## เปาโลหาที่ตัสในเมืองโตรอัส

<sup>12</sup>ตอนที่ผมไปเมืองโตรอัส เพื่อประกาศข่าวดี<sup>†</sup> ของพระคริสต์ องค์เจ้าชีวิตได้เปิดโอกาสให้ กับผม <sup>13</sup>แต่ผมไม่สบายใจเลย เพราะผมหาที่ตัสน้องของผมไม่เจอ ผมจึงลาคนที่นั่น แล้วเดินทาง ต่อไปที่แคว้นมาซิโดเนีย

### ชัยชนะของพระคริสต์

<sup>14</sup>แต่ขอขอบคุณพระเจ้า เพราะในพระคริสต์นั้นเราเป็นเหมือนเชลยสงครามในขบวนแห่แห่ง ชัยชนะ\* ของพระองค์ที่พระองค์นำอยู่เสมอ พระองค์ใช้เราเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระองค์ในทุกๆ ที่ เหมือนกับกลิ่นหอมที่กระจายไปทั่ว <sup>15</sup>เพราะเราคือกลิ่นรูปอันหอมหวานของพระคริสต์ที่ถวาย ต่อพระเจ้าท่ามกลางคนที่กำลังจะรอดและคนที่กำลังจะพินาศ <sup>16</sup>สำหรับคนที่กำลังจะพินาศกลิ่น นั้นก็จะเป็นกลิ่นเหม็น ที่มาจากความตายและนำไปสู่ความตาย แต่สำหรับคนที่กำลังจะรอด กลิ่นนั้นเป็นกลิ่นหอมที่มาจากชีวิต และนำไปสู่ชีวิต ถ้าอย่างนั้นใครเล่าจะไปทำงานนี้ได้ <sup>17</sup>เรา ไม่ใช่พ่อค้าเร่ที่หาเงินกับคำพูดของพระเจ้าเหมือนกับที่หลายคนทำกันแต่เราเป็นของพระคริสต์ และ พูดความจริงต่อหน้าพระเจ้าด้วยความจริงใจ และเป็นคนที่พระเจ้าเองส่งมา

### ผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อสัญญาใหม่

**3** เรากำลังรับรองคุณสมบัติตัวเองอีกแล้วหรืออย่างไรหรือเราจะต้องเอาหนังสือรับรองตัวเอง มาให้คุณ หรือต้องให้คุณออกหนังสือรับรองให้เหมือนกับที่คนอื่น ๆ เขาทำกันหรือ <sup>2</sup>อันที่จริง ตัวพวกคุณนี่แหละที่เป็นตัวหนังสือของเรา ที่เขียนอยู่ในจิตใจของเราให้คนได้รู้และอ่านกัน <sup>3</sup>คุณ ทำให้เห็นว่าคุณเป็นตัวหนังสือจากพระคริสต์ที่เป็นผลมาจากงานรับใช้ของเราไม่ได้เขียนด้วยน้ำ หมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ และไม่ได้เขียนอยู่บนแผ่นหิน\* แต่เขียนลงบน ใจมนุษย์

<sup>4</sup>พระคริสต์ทำให้เรากล้าพูดอย่างนี้ต่อหน้าพระเจ้า <sup>5</sup>ผมไม่ได้หมายความว่า ความสามารถ ที่เรามีนี้มาจากตัวเราเอง แต่มาจากพระเจ้าต่างหาก <sup>6</sup>พระเจ้าทำให้เราสามารถที่จะรับใช้พระองค์ ภายใต้อสัญญาใหม่นี้ เป็นสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์ เพราะสัญญาใหม่นี้ไม่ได้ขึ้น กับกฎที่เป็นตัวหนังสือ แต่ขึ้นกับพระวิญญาณ<sup>†</sup> เพราะกฎที่เป็นตัวหนังสือนั้นทำให้ตาย แต่พระ วิญญาณให้ชีวิต

### สัญญาใหม่มีบริบทมากกว่า

<sup>7</sup>ขนาดงานรับใช้ที่นำความตายมาให้ และกฎที่สลักเป็นตัวหนังสือบนแผ่นหิน ยิ่งมากับรัศมี เป็นรัศมีที่เปล่งออกมาบนใบหน้าของโมเสส จนทำให้คนอิสราเอลจ้องหน้าโมเสสนานๆ ไม่ได้ แล้วสุดท้ายมันก็จางหายไป <sup>8</sup>ถ้าอย่างนั้นแล้วงานรับใช้ ของพระวิญญาณจะไม่มีเปลี่ยนแปลงรัศมีมากกว่า นั้นอีกหรือ <sup>9</sup>ขนาดงานรับใช้ที่ทำให้คนต้องถูกลงโทษยังมีรัศมีเลย แล้วงานรับใช้ที่ทำให้คนพ้นโทษ จะไม่มีเปลี่ยนแปลงรัศมีมากกว่านั้นอีกหรือ <sup>10</sup>ความจริงแล้ว รัศมีของสัญญาเดิมไม่น่าเรียกว่ารัศมีเลย

2:14 ขบวนแห่แห่งชัยชนะ เมื่อแม่ทัพของอาณาจักรโรมชนะสงคราม เขาก็จะพาเชลยและทรัพย์สินของที่ยึดมาได้ นำ มาแห่ตามท้องถนนในกรุงโรม มีการจุดธูปเฉลิมฉลองกัน ผู้คนจะเรียกแม่ทัพคนนั้นว่า ผู้ช่วยให้รอด

3:3 แผ่นหิน หมายถึง กฎบัญญัติที่พระเจ้ามอบให้โมเสสซึ่งถูกเขียนลงบนแผ่นหิน (อพยพ 24:12; 25:16)

เมื่อเปรียบเทียบกับรัศมีอันเจิดจ้าของสัญญาใหม่นั้น<sup>11</sup> ดังนั้นถ้าสัญญาเดิมที่กำลังจะยกเลิกไปยังมีรัศมี แล้วสัญญาใหม่ที่จะคงอยู่ตลอดไป จะไม่ยังมีรัศมีมากกว่านั้นอีกหรือ

<sup>12</sup>ในเมื่อเรามีความหวังอย่างนี้ เราจึงกล้าพูดอย่างเปิดเผย<sup>13</sup> เราไม่เหมือนกับโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อคนอิสราเอลจะไม่เห็นจุดประสงค์ของคำสัญญาชั่วคราวที่กำลังจะยกเลิกไป<sup>14</sup> แต่จิตใจของพวกอิสราเอลแข็งกระด้าง เพราะถึงวันนี้เมื่ออ่านสัญญาเดิม ผ้าคลุมผืนเดิมก็ยังคงอยู่ไม่ได้ ถูกเอาออกไปเพราะในพระคริสต์เท่านั้นสัญญาเดิมนั้นถึงถูกยกเลิกไป<sup>15</sup> แต่จนถึงทุกวันนี้ ทุกครั้งที่อ่านกฎของโมเสส ผ้านั้นก็ยังคลุมจิตใจของพวกอิสราเอลอยู่<sup>16</sup> แต่จะเอาผ้าคลุมออกได้เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับโมเสสว่า “เมื่อเขาหันมาหาองค์เจ้าชีวิต ผ้าคลุมนั้นก็ถูกเปิดออก”<sup>17</sup> องค์เจ้าชีวิตที่ซ่อนไว้พูดถึงนั่นคือพระวิญญาณ และที่ไหนที่มีพระวิญญาณขององค์เจ้าชีวิต ที่นั่นก็มีอิสรภาพ<sup>18</sup> พวกเราทุกคนที่ไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วก็มองเห็นความยิ่งใหญ่ขององค์เจ้าชีวิตเหมือนกับดูจากกระจก เรากำลังถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับพระองค์ ทำให้เรามีเกียรติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้มาจากองค์เจ้าชีวิตผู้เป็นพระวิญญาณ

### สมบัติอันล้ำค่าจากสวรรค์ในโกดิน

**4** เหตุที่เราไม่ย่อท้อง่ายๆ เพราะงานนี้พระเจ้าเองเป็นผู้มอบให้เราทำ<sup>2</sup> เราไม่ยอมใช้วิธีการต่างๆ ที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ซึ่งน่าเลอะอาย เราไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมและเราก็ไม่ทำให้พระคำของพระเจ้าเจือจางไปด้วย แต่เราสอนความจริงอย่างตรงไปตรงมา เราทำอย่างนี้ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับรองให้คนอื่นรู้ในใจของเขาว่า เราเป็นคนอย่างไร<sup>3</sup> ถ้าชาติที่เราประกาศนี้ยังมีผ้าปิดอยู่ มันก็ปิดเฉพาะกับพวกที่กำลังจะพินาศไปเท่านั้น<sup>4</sup> พระของยุคนี้<sup>5</sup> ได้ทำให้ใจของคนที่ไม่ไว้วางใจมืดมนไปเหมือนคนตาบอด คนพวกนี้ก็เลยมองไม่เห็นแสงสว่างที่มาจากชาติ ชาตินี้พูดถึงเกียรติยศของพระคริสต์ผู้เป็นเหมือนกับพระเจ้าทุกอย่าง<sup>5</sup> เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่เราได้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต และตัวเราเองเป็นทาสของพวกคุณ เพราะเห็นแก่พระเยซู<sup>6</sup> พระเจ้าองค์ที่พูดว่า “ให้มีแสงสว่างส่องออกมาจากความมืด” ก็เป็นองค์เดียวกับที่ได้ส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา ทำให้เราเห็นถึงสง่าราศีของพระองค์ซึ่งเห็นได้จากใบหน้าของพระเยซูคริสต์

<sup>7</sup>แต่เราเป็นเหมือนโกดินที่เก็บสมบัติอันล้ำค่านี้ไว้ข้างใน เพื่อให้เห็นว่าพลังวิเศษนี้มาจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากเรา<sup>8</sup> เราถูกบีบคั้นทุกเรื่องตลอดเวลาแต่ไม่ถึงกับบีบแบน เราหมดปัญญาไม่รู้จะอย่างไรแต่ก็ไม่ย่อท้อ<sup>9</sup> เราถูกขมเหงแต่ก็ไม่ถึงกับถูกทอดทิ้ง เราถูกตีล้มลงแต่ก็ไม่ถึงกับถูกฆ่า<sup>10</sup> เราแบกความตายของพระเยซูไว้กับตัวเสมอ เพื่อชีวิตของพระเยซูจะได้ปรากฏเด่นชัดในตัวเรา<sup>11</sup> เพราะเห็นแก่พระเยซู เราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้จึงเสี่ยงกับความตายอยู่ตลอดเวลา เพื่อชีวิตของพระเยซูจะได้ปรากฏเด่นชัดในร่างกายที่จะต้องตายนี้<sup>12</sup> ดังนั้นเราจึงยอมตายเพื่อพวกคุณจะได้มีชีวิต<sup>13</sup> ในพระคัมภีร์เขียนไว้ “เพราะผมเชื่อ ผมถึงพูด”<sup>14</sup> เราก็อธิษฐานเหมือนกัน เราก็อธิษฐานว่า “เพราะผมเชื่อ ผมถึงพูด”<sup>14</sup> เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าผู้ที่ทำให้พระเยซูเจ้าฟื้นขึ้นจากความตายจะทำให้เราฟื้นขึ้นจากความตายแบบ

3:16 อ้างมาจากหนังสือ อพยพ 34:3

4:4 พระของยุคนี้ แปลตามตัวอักษรว่า “พระเจ้าของยุคนี้” ซึ่งหมายถึงซาตาน

4:13 “เพราะผมเชื่อ ผมถึงพูด” อ้างมาจากหนังสือ เพลงสดุดี 116:10

เดียวกันด้วย และพระเจ้าก็จะนำเราและพวกคุณมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ <sup>15</sup>ที่เรายอมทนทุกข์อย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่พวกคุณ เพราะยังมีคนได้รับความเมตตากรณาจากพระเจ้ามากเท่าไร คำขอคุณต่อพระองค์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น พระเจ้าก็จะได้รับเกียรติ

### เกียรติยศที่เราจะได้รับ

<sup>16</sup>เราจึงไม่ยอมท้อแท้ถึงแม้สังขารภายนอกจะเสื่อมโทรมไป แต่จิตใจภายในของเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆวัน <sup>17</sup>ความทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นกับเราแค่ประเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจจะทำให้เราได้รับเกียรติถาวรตลอดไป เกียรตินั้นมีความเกินกว่าที่จะไปคิดถึงความทุกข์พวกนั้นมากนัก <sup>18</sup>เราจึงไม่สนใจกับสิ่งที่เรามองเห็นได้ แต่สนใจกับสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นอยู่แค่ชั่วคราว แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่ถาวรตลอดไป

**5** เพราะเรารู้ว่าถ้าเดินที่ของเราในโลกนี้ซึ่งก็คือร่างกายถูกรื้อลงเราก็จะมีบ้านที่มาจากพระเจ้า บ้านนั้นเป็นบ้านถาวรบนสวรรค์ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ <sup>2</sup>ดังนั้น ตอนนี้อยู่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ เราจึงร้องคร่ำครวญเพราะอยากจะสวมใส่บ้านที่มาจากสวรรค์หลังนั้น เหมือนกับใส่เสื้อคลุม <sup>3</sup>(แน่นอน เมื่อเราสวมใส่แล้ว เราจะได้ไม่เปลือยกาย) <sup>4</sup>พวกเราที่อยู่ในดินแดนนี้ ต่างก็คร่ำครวญกับภาระหนักที่เราแบกไว้ เราไม่ได้อยากจะถอดร่างในปัจจุบันออก แต่อยากจะสวมร่างใหม่ทับเข้าไป เพื่อร่างที่มีชีวิตถาวรจะได้กลืนร่างที่ต้องตายนี้ไป <sup>5</sup>พระเจ้าคือผู้ที่เตรียมเราไว้สำหรับสิ่งนี้ พระเจ้าได้ให้พระวิญญูญาณ<sup>1</sup> กับเราเป็นมัดจำงวดแรกของทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าจะให้กับเรา

<sup>6</sup>เราก็เลยมีความมั่นใจอยู่เสมอถึงแม้จะรู้ว่าเมื่อเรายังอยู่ในบ้านนี้ เราก็กินห่างจากบ้านที่จะอยู่กับองค์เจ้าชีวิต <sup>7</sup>(เราจึงใช้ชีวิตตามความเชื่อ ไม่ใช่ตามสิ่งที่เรามองเห็น) <sup>8</sup>เราถึงได้มั่นใจและอยากที่จะจากบ้านนี้ ไปอยู่บ้านกับองค์เจ้าชีวิตมากกว่า <sup>9</sup>เพราะอย่างนั้นแหละ เราถึงได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์พอใจ ไม่ว่าจะยังอยู่ในบ้านนี้หรือไม่อยู่แล้วก็ตาม <sup>10</sup>เพราะเราทุกคนจะต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนตามความดีหรือความชั่วที่ทำมา ตอนที่ยังอยู่ในร่างกายนี้

### งานนำคนมาคืนดีกับพระเจ้า

<sup>11</sup>ดังนั้น เพราะเราเกรงกลัวองค์เจ้าชีวิต เราถึงได้พยายามชักชวนคนให้หันมาหาพระองค์ พระองค์รู้ดีว่าเราเป็นอย่างไรและเราก็หวังว่าพวกคุณรู้จักเราอย่างนั้นด้วย <sup>12</sup>นี่เรากำลังรับรองคุณสมบัติตัวเองอีกแล้วหรืออย่างไร ไม่ใช่หรอก แต่เปิดโอกาสให้พวกคุณภูมิใจในเราบ้าง จะไปได้ต่อกับคนพวกนั้นที่ภูมิใจแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก แทนที่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ <sup>13</sup>ถ้าเรายกบาปเพื่อพระเจ้า และถ้าเรามีสติดี ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกคุณ <sup>14</sup>เพราะความรักของพระคริสต์บังคับเราอยู่ เพราะเราเชื่อว่า คนหนึ่งได้ตายเพื่อมนุษย์ทุกคน ทุกคนก็เลยตายกันหมด <sup>15</sup>พระองค์ได้ตายเพื่อทุกคน เพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่อยู่เพื่อพระองค์ที่ได้ตายและฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อพวกเขา

<sup>16</sup>เพราะอย่างนี้ จากนั้นไปเราจะไม่มองใครตามมาตรฐานของโลกนี้อีกแล้ว แม้ว่าครั้งหนึ่ง เราเคยมองพระคริสต์อย่างนั้น <sup>17</sup>ดังนั้น ใครก็ตามที่มีส่วนในพระคริสต์ก็เข้าสู่โลกใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้ว\* ลings เก่าๆ หายไปหมดแล้ว ดูลิ ลings ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น <sup>18</sup>ทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากพระเจ้า พระเจ้าทำให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์ใหม่ โดยผ่านทางพระคริสต์ และพระเจ้าได้มอบหมายงานให้กับเราทำคือไปนำคนอื่นๆ กลับมาคืนดีกับพระองค์ด้วย <sup>19</sup>พระเจ้าเองทำให้คนในโลกนี้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยผ่านทางพระคริสต์ และยกโทษบาปให้กับพวกเขา พระองค์ก็ได้มอบเรื่องการกลับคืนดีนี้ให้กับเราเพื่อไปบอกคนอื่นๆ ต่อ <sup>20</sup>ดังนั้นเราจึงทำงานเป็นทูตของพระคริสต์ เพราะเชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังขอร้องพวกคุณผ่านทางเรา เราขออวยพรพวกคุณแทนพระคริสต์ว่า “กลับคืนดีกับพระเจ้าเถิด” <sup>21</sup>พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา\* เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า\* จะให้เห็นเด่นชัดในตัวเรา

**6** ในฐานะผู้ร่วมงานกับพระเจ้า เราขอร้องพวกคุณทุกคนว่าอย่ารับความเมตตากรุณาของพระเจ้ามาเปล่าๆ <sup>2</sup>เพราะพระองค์พูดไว้ว่า

“เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราก็อ้างเสียงเจ้า

เมื่อถึงวันแห่งความรอด เราก็อพยวีตเจ้า” (อิสยาห์ 49:8)

ฟังให้ดีนะ ตอนนี้นั่นเองคือเวลาที่เหมาะสมนั้น และเดี๋ยวนี้นั่นเองเป็นวันแห่งความรอดนั้น <sup>3</sup>เราพยายามที่จะไม่ก่อปัญหาให้กับใครเลย จะได้ไม่มีใครมาตีเตี้ยงานของเราได้ <sup>4</sup>ตรงกันข้าม เราพยายามพิสูจน์ตัวเองทุกวิถีทาง ให้คนเห็นว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า อย่างเช่นอดทนอดกลั้นมาก ลำบากแสนสาหัส <sup>5</sup>ถูกเขียนตี ถูกจับขังคุก เจอกับการจลาจลวุ่นวาย ตรากตรำทำงานอย่างหนัก อดหลับอดนอน และไม่มีอาหารกิน <sup>6</sup>มีใจบริสุทธิ์ มีความรู้ มีความอดทน มีความเมตตา มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วย และมีความรักที่จริงจัง <sup>7</sup>เราพูดแต่ความจริง และมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราใช้ชีวิตที่ทำตามใจพระเจ้ามาถือเป็นอาวุธในมือชายชวา\* <sup>8</sup>ทั้งในเวลาที่คุณให้เกียรติและไม่ให้เกียรติ ทั้งในเวลาที่คุณพูดใส่ร้ายและพวยกย่อง คนมองว่าเราเป็นคนหลอกลวงทั้งๆ ที่เราพูดความจริง <sup>9</sup>คนมองว่าไม่มีใครรู้จักเราทั้งๆ ที่เราเป็นที่รู้จักกันดี คนมองว่าเราใกล้จะตายแล้ว แต่ดูลิ เรายังมีชีวิตอยู่ คนมองว่าเราถูกพระเจ้าลงโทษ แต่ดูลิ เรายังไม่ตาย <sup>10</sup>คนมองว่าเราเป็นคนอมทุกข์ แต่จริงๆ แล้วเรารื่นเริงอยู่เสมอ คนมองว่าเรายากจนข้นแค้น แต่จริงๆ แล้วเราทำให้หลายคนร่ำรวย คนมองว่าเราไม่มีอะไรเลย แต่จริงๆ แล้วเรามีครบทุกอย่าง <sup>11</sup>พี่น้องชาวโครินธ์ เราได้พูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมา และเปิดใจเต็มที่ <sup>12</sup>ไม่ใช่เราหรอกที่ปิดใจไม่ให้ความรักกับพวกคุณ แต่พวกคุณต่างหากที่ทำอย่างนั้นกับเรา <sup>13</sup>เพื่อให้เป็นการยุติธรรม (ผมพูดแบบพูดกับลูกๆ ของผมเล่นนะ) คุณก็ควรจะเปิดใจให้กับเราด้วย

5:17 อาจเขียนว่า โลกใหม่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา หรือเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว

5:21 กลายเป็นคนบาปเพื่อเรา หรือเป็นเครื่องบูชาจัดการกับบาปของเรา

5:21 ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า หมายถึงพระเจ้าจะทำตามที่พระองค์สัญญาเสมอ ในที่นี้คือทำให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์ ผ่านทางพระเยซูคริสต์

6.7 ถือเป็นอาวุธในมือชายชวา หรือเอาไว้ต่อสู้และป้องกันตัว

### คำเตือนเกี่ยวกับคนที่ยังไม่เชื่อ

<sup>14</sup>อย่าไปเข้าร่วมกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เพราะคนดีกับคนชั่วจะไปด้วยกันได้อย่างไร ก็เหมือนกับความสว่างกับความมืดจะเข้ากันได้ได้อย่างไร <sup>15</sup>พระคริสต์กับซาตาน<sup>1</sup> จะตกลงกันได้อย่างไร หรือคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อจะเข้ากันได้ได้อย่างไร <sup>16</sup>หรือวิหารของพระเจ้า<sup>1</sup> กับพวกรูปเคารพ<sup>1</sup> จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร เพราะเรานี้แหละคือวิหารของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ เหมือนกับที่พระเจ้าพูดไว้ว่า

“เราจะอยู่กับพวกเขา และจะเดินอยู่กับพวกเขา

เราจะพระเจ้าของพวกเขา และเขาก็จะเป็นคนของเรา” (เลวีนิติ 26:11-12)

<sup>17</sup>องค์เจ้าชีวิตพูดว่า

“ตั้งนั้นจงแยกตัวเองออกมาจากกลุ่มพวกเขา

และอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อีก แล้วเราจะยอมรับพวกเขา” (อิสยาห์ 52:11)

<sup>18</sup>องค์เจ้าชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจพูดว่า

“แล้วเราจะเป็นพ่อของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นลูกๆของเรา” (2ซามูเอล 7:14)

**7** เพื่อนที่รัก เนื่องจากเรามีคำสัญญาพวกนี้ ก็ขอให้เราชำระตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ร่างกายและจิตใจสกปรก ทำตัวให้บริสุทธิ์ครบถ้วนเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้า

### ความยินดีของเปาโล

<sup>2</sup>ช่วยเปิดใจรับเราด้วย เราไม่ได้ทำผิดต่อใคร เราไม่ได้ทำลายความเชื่อของใคร และเราไม่ได้โกงใคร <sup>3</sup>ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้โทษคุณนะ เพราะผมเคยบอกแล้วว่า พวกคุณอยู่ในใจเรา เราพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับพวกคุณอยู่แล้ว <sup>4</sup>ผมมั่นใจและภูมิใจในตัวพวกคุณมาก พวกคุณทำให้ผมมีกำลังใจมาก ทั้งๆ ที่เรามีความทุกข์แสนสาหัส แต่ผมก็ยังมีคามยินดีอย่างล้นเหลือ

<sup>5</sup>เมื่อเรามาถึงแคว้นมาซิโดเนียนั้นเราไม่ได้พักผ่อนเลย มองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหา ภายนอกก็มีแต่การทะเลาะวิวาทกัน ส่วนภายในใจก็มีแต่ความหวาดกลัว <sup>6</sup>แต่พระเจ้าผู้ปลอบโยนคนที่ท้อแท้ก็ได้ปลอบโยนเราด้วย เพราะพระองค์ส่งทูตัสมาหาเรา <sup>7</sup>ไม่ใช่แค่เรื่องที่ที่ตัสมาเท่านั้นที่ปลอบโยนเรา แต่ยั้งรวมถึงเรื่องที่พวกคุณให้กำลังใจที่ตัสด้วย ที่ตัสเล่าให้เราฟังหมดแล้วว่าพวกคุณอยากเจอเราขนาดไหน พวกคุณเสียใจแค่ไหน และพวกคุณห่วงใยผมขนาดไหน ทำให้ผมดีใจมากขึ้นไปอีก

<sup>8</sup>ถึงแม้จดหมายของผมจะทำให้พวกคุณเศร้าโศกเสียใจ ผมก็ไม่ได้เสียใจหรอกที่เขียนไป แต่ยอมรับว่าผมเสียใจหลังจากได้เขียนไปแล้ว แต่ตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่าจดหมายนั้นทำให้คุณทุกข์ใจแค่ครู่เดียวเอง <sup>9</sup>ตอนนี้ผมดีใจ ไม่ใช่เพราะคุณเศร้าเสียใจหรอกนะ แต่เพราะความเศร้าเสียใจนั้นทำให้คุณกลับตัวกลับใจ เป็นความเศร้าเสียใจแบบที่พระเจ้าต้องการ พวกคุณก็เลยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเราเลย <sup>10</sup>เพราะความเศร้าเสียใจแบบที่พระเจ้าต้องการนี้ทำให้คุณกลับตัวกลับใจ ทำให้คุณได้รับความรอดผมก็เลยไม่มีอะไรต้องเสียใจ แต่ความเศร้าเสียใจแบบโลกนี้ลึที่นำไปถึงความตาย <sup>11</sup>ลองมาสังเกตดูสิว่าความเศร้าเสียใจแบบที่พระเจ้าต้องการนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้น

6:16 รูปเคารพ เป็นรูปปั้นของพระปลอมที่สร้างขึ้นจากไม้หรือหินเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชนชาติที่ไม่ใช่ยิว

กับคุณบ้าง เช่น ทำให้คุณเอาจริงเอาจัง อยากรจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง โกรธคนที่ทำผิด กลัวถูกลงโทษ อยากรจะเจอกับเราห่วงใยผม และลงโทษคนที่ทำผิด คุณก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในทุกๆ ทางว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณ

<sup>12</sup>ดังนั้น เหตุผลที่ผมเขียนมาให้พวกคุณไม่ใช่เพราะเห็นกับคนที่ทำผิดหรือคนที่เสียหายหรอกนะ แต่อยากรจะทำให้คุณรู้ต่อหน้าพระเจ้าว่าคุณห่วงใยเราขนาดไหน <sup>13</sup>เรามีกำลังใจก็เพราะเรื่องนี้แหละ นอกจากนี้จะมีกำลังใจแล้วเราก้ยังดีใจเป็นพิเศษอีกด้วยที่เห็นที่ตัดสินใจมีความสุข เพราะพวกคุณทำให้จิตใจของเขาสดชื่นขึ้น <sup>14</sup>ผมได้อ้อวดเรื่องพวกคุณให้ที่ติดสฟิง และผมก็ไม่ใช่ขยาหน้าเลย เพราะเรื่องที่ผมบอกคุณเป็นจริงอย่างไร เรื่องที่ผมบอกกับที่ติดสฟิงเกี่ยวกับคุณก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วย <sup>15</sup>ที่ติดสฟิงพวกคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อเขานึกถึงว่าพวกคุณเชื่อฟังเขาขนาดไหน และยังต้อนรับเขา แบบกลัวจนตัวสั่น <sup>16</sup>ผมดีใจที่สามารถมั่นใจในตัวคุณได้อย่างเต็มที่

### เปาโลขอให้พี่น้องบริจาค

**8** พี่น้องครับ ตอนนี้เรอยากรให้พวกคุณรู้ว่า พระเจ้าได้เมตตากรุณาต่อหมู่ประชุมต่างๆ ของพระองค์ในแคว้นมาซิโดเนียขนาดไหน <sup>2</sup>ถึงแม้พวกเขาจะถูกทดสอบอย่างหนักด้วยความทุกข์มากมาย และยากจน แต่พวกเขาก็มีความสุขจนล้นพ้นออกมาเป็นใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ <sup>3</sup>ผมรับรองว่าพวกเขาให้จนสุดกำลัง อันที่จริงเกินกำลังเสียด้วยซ้ำไป และให้ด้วยความสมัครใจด้วย <sup>4</sup>พวกเขาทราบเราขอมีส่วนร่วมในการบริจาค ช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์<sup>1</sup> ของพระเจ้า <sup>5</sup>พวกเขาให้แบบเกินคาดคือให้ชีวิตของพวกเขาเกือบองค์เจ้าชีวิตก่อน แล้วจากนั้นถึงได้ให้กับเราอย่างที่พระเจ้าต้องการ <sup>6</sup>นี่เป็นเหตุที่เราได้ขอร้องให้ที่ติดสฟิงช่วยพวกคุณจัดการกับเงินบริจาคนี้ให้เสร็จ เพราะเขาเป็นคนเริ่มชักชวนคุณให้บริจาคตั้งแต่แรก <sup>7</sup>ในเมื่อพวกคุณเป็นเลิศไปซะทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ คำพูด ความรู้ ความกระตือรือร้น และความรักที่คุณเรียนรู้จากเรา ก็ขอให้คุณเป็นเลิศในเรื่องการบริจาคด้วย

<sup>8</sup>ผมไม่ได้สั่งให้คุณทำนะครับ ผมแค่อยากรจะเปรียบเทียบความรักของคุณกับความกระตือรือร้นของคนอื่น จะทดสอบดูว่าความรักของคุณนั้นแท้หรือเปล่า <sup>9</sup>พวกคุณก็รู้กันอยู่แล้วถึงความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ที่ว่าถึงแม้พระองค์ร่ำรวย แต่ก็ยอมยากจนเพราะเห็นกับพวกคุณ พระองค์ยอมยากจนเพื่อคุณจะได้ร่ำรวย

<sup>10</sup>สำหรับเรื่องนี้ผมขอแนะนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ เมื่อปีที่แล้ว พวกคุณเป็นพวกแรกเลยที่อยากรจะช่วย และได้ช่วยเป็นพวกแรกด้วย <sup>11</sup>ตอนนี้ ก็น่าจะทำให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก และให้ช่วยตามกำลังที่มีอยู่ <sup>12</sup>ถ้าคุณมีใจพร้อมที่จะให้อยู่แล้ว พระเจ้าก็จะยอมรับสิ่งที่คุณให้ตามความสามารถที่คุณมี ไม่ใช่เกินความสามารถของคุณ <sup>13</sup>ไม่อยากรให้คุณไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเองต้องมาลำบากแทน ผมแค่อยากรจะให้ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเท่านั้น <sup>14</sup>ผมตั้งใจว่าตอนนี้คุณมีเหลือเพื่อขอให้แบ่งไปช่วยคนที่ขัดสนบ้าง เกิดวันหลังเขามีเหลือเพื่อและคุณเกิดขัดสนขึ้นมา เขาก็จะได้มาช่วยคุณเหมือนกัน อย่างนี้ก็เป็นกรช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมา <sup>15</sup>เหมือนกับที่พระคัมภีร์<sup>1</sup> พูดไว้ว่า



“คนที่เก็บไว้มาก ก็ไม่ใช่จะมีเหลือเพื่อ  
ส่วนคนที่เก็บไว้น้อย ก็ไม่ถึงกับขาดแคลน” (อพยพ 16:18)

### ทิตัสและเพื่อนร่วมเดินทาง

<sup>16</sup>ขอบคุณพระเจ้าที่ผมห่วงใยพวกคุณมากขนาดไหน พระองค์ก็ใส่ความห่วงใย มากขนาดนั้นไว้ในใจของทิตัส ทำให้เขาอยากจะช่วยพวกคุณเหมือนกัน <sup>17</sup>เราขอให้ ทิตัสมาเยี่ยมพวกคุณ และเขาก็ยินดีทำตามนั้น ความจริงเขาก็อยากจะมาเยี่ยมพวกคุณอยู่แล้ว <sup>18</sup>เราส่งพี่น้องคนหนึ่ง มาพร้อมกับเขาด้วย พี่น้องคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีตามหมู่ประชุมต่างๆ ของพระเจ้าในด้านการประกาศข่าวดี <sup>19</sup>นอกจากนี้ หมู่ประชุมต่างๆ ได้เลือกเขาให้เดินทางมากับพวกเราในการนำเงินไปบริจาคครั้งนี้ที่เรารับผิดชอบอยู่ การบริจาค่นี้ทำเพื่อถวายเกียรติให้กับองค์เจ้าชีวิต และทำให้คนเห็นว่าเราเต็มใจที่จะช่วย

<sup>20</sup>เราระมัดระวังมากในการจัดการกับเงินบริจาคก้อนโตนี้ เพราะไม่อยากให้ใครมาตีได้ <sup>21</sup>คือเราเป็นห่วงเรื่องชื่อเสียง อยากจะให้มันดีไม่ใช่เฉพาะกับองค์เจ้าชีวิตเท่านั้น แต่กับคนอื่น ๆ ด้วย

<sup>22</sup>เราก็เลยส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งมาพร้อมกับพวกเขาด้วย พี่น้องคนนี้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าเขาอยากจะช่วย ยิ่งตอนนี้เขายังอยากจะช่วยมากขึ้น เพราะเขามีความเชื่อมั่นในพวกคุณมากขึ้น

<sup>23</sup>ถ้ามีใครถามเกี่ยวกับทิตัส ผมขอให้บอกว่า เขาเป็นหุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานของผมที่ส่งมาช่วยพวกคุณ และถ้ามีใครถามเกี่ยวกับพี่น้องสองคนนี้ ผมขอให้บอกว่า พวกเขาเป็นตัวแทนของหมู่ประชุมต่างๆ และเป็นคนที่น่าเกียรติมาให้กับพระคริสต์ด้วย <sup>24</sup>ดังนั้น ให้พิสูจน์ความรักของพวกคุณให้พวกเขาเห็นด้วย และให้เขาเห็นว่าที่เราอ้าวอดในเรื่องของคุณนั้นเป็นจริง เพื่อหมู่ประชุมของพระเจ้าจะได้เห็น

### ความช่วยเหลือที่มีต่อเพื่อนคริสเตียนด้วยกัน

**9** ผมว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เมืองเยรูซาเล็มอีกแล้ว <sup>2</sup>เพราะผมรู้ว่าคุณพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วผมได้วาดเรื่องของคุณให้กับชาวมาซิโดเนีย ฟังอยู่บ่อยๆ ผมบอกเขาว่า พวกคุณที่อยู่ในแคว้นอาคยานั้น พร้อมที่จะช่วยตั้งแต่ปีที่แล้ว และความกระตือรือร้นของคุณนี้ได้กระตุ้นให้พวกมาซิโดเนียอยากจะช่วยด้วย <sup>3</sup>แต่ที่ผมส่งพี่น้องมาหาคุณนั้น ก็เพื่อให้เขาเห็นว่าเรื่องที่เราวอดเกี่ยวกับคุณนั้นเป็นจริง และผมก็อยากให้คุณพร้อมอย่างที่ผมบอกไปด้วย <sup>4</sup>ไม่อย่างนั้น ถ้ามีชาวมาซิโดเนียบางคนมากับผม และพบว่าคุณไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างที่เรابอก เราก็จะขายชู้หน้าที่เราได้มันนอกมันใจในพวกคุณเสียเหลือเกิน (ไม่ต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองก็จะขายหน้าด้วย) <sup>5</sup>ผมจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องขอให้พี่น้องพวกนี้มาเยี่ยมพวกคุณก่อน พวกเขาจะได้มาช่วยเตรียมเงินที่คุณสัญญาว่าจะบริจาคนี้ ให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ผมจะมา เพื่อจะได้เป็นการบริจาค ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับ

<sup>6</sup>จำเอาไว้ว่า คนที่หว่านน้อยก็จะเก็บเกี่ยวน้อย และคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวมาก <sup>7</sup>แต่ละคนควรจะให้ตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียใจหรือถูกบังคับ เพราะพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจที่ชื่นชมยินดี <sup>8</sup>พระเจ้าสามารถทำให้มีสิ่งดีๆ ทุกอย่างอย่างท่วมท้น เพื่อว่าคุณจะได้มีทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้เวลา และมีอย่างเหลือเฟือเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด ทุกอย่างได้<sup>9</sup> เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดไว้ว่า

“เขาแจกจ่ายให้กับคนยากจนอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ใจกว้างขวางของเขาจะคงอยู่ตลอดไป” (สดุดี 112:9)

<sup>10</sup>พระเจ้าผู้ที่ทำให้เมล็ดกับคนหว่าน และให้อาหารกับคนกิน ก็จะทำให้เมล็ดกับคุณและทำให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะให้พวกคุณได้เก็บเกี่ยวชีวิตที่พระเจ้าพอใจเป็นผล และพระองค์จะใช้จิตใจกว้างขวางของคุณนี้ทำให้เกิดมีการเก็บเกี่ยวอย่างเหลือเฟือ <sup>11</sup>พระเจ้าจะทำให้คุณร่ำรวยในทุกทาง เพื่อคุณสามารถให้อย่างใจกว้างในทุกๆ โอกาส เมื่อคุณให้อย่างใจกว้างผ่านมาจากเรานั้น ก็จะทำให้คนขอบคุณพระเจ้า <sup>12</sup>งานรับใช้ที่คุณทำนี้ได้ช่วยทั้งผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ขัดสน และยังทำให้มีการขอบคุณพระเจ้าอย่างท่วมท้นอีกด้วย <sup>13</sup>ที่คุณรับใช้แบบนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อ จึงทำให้คนของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ เพราะคุณมีใจเชื่อฟังที่มาจากความเชื่อในข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และเพราะความใจดีของคุณที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาและคนอื่นๆ ด้วย <sup>14</sup>เมื่อพวกเขาอธิษฐานให้คุณนั้น พวกเขาจะทำไปด้วยความรักและคิดถึงคุณ เพราะพระเจ้าได้เมตตาคุณอย่างล้นเหลือ <sup>15</sup>ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญอันยอดเยี่ยมของพระองค์ที่เกินกว่าจะบรรยายได้

### เปาโลแก้ข้อกล่าวหาให้กับตัวเอง

**10** ผมเปาโล ขอรับรองคุณเป็นการส่วนตัว ด้วยความอ่อนโยน และด้วยความเมตตาของพระคริสต์บางคนว่าผมขี้ขลาดเมื่ออยู่กับพวกคุณ แต่กลับกล้าหาญเมื่ออยู่ห่างไกล<sup>2</sup> เมื่อผมมา ผมขอรับรองว่าอย่าได้บังคับให้ผมต้องใช้ความกล้าหาญแบบที่ผมมักจะใช้กับคนพวกนั้น ที่ทำว่าผมใช้ชีวิตอย่างคนในโลกนี้เลย<sup>3</sup> ถึงแม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จริง แต่เราก็ไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับที่คนในโลกนี้ทำ<sup>4</sup> เพราะอาวุธที่เราใช้นั้นไม่เหมือนกับอาวุธในโลกนี้ อาวุธของเราเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะทำลายที่มันต่างๆ เราใช้อาวุธนี้ทำลายข้อโต้แย้งต่างๆ ที่ต่อต้านพระเจ้า<sup>5</sup> ทำลายกำแพงสูงทั้งหมดที่ขัดขวางไม่ให้คนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า เรายังจับความคิดของคนมาเป็นเชลยเพื่อเขาจะได้เชื่อฟังพระคริสต์<sup>6</sup> แล้วก็พร้อมที่จะลงโทษการกระทำที่ไม่เชื่อฟังทุกอย่างหลังจากที่พวกคุณเชื่อฟังจนครบถ้วนแล้ว

<sup>7</sup> ลองดูความจริงที่อยู่ต่อหน้าคุณสิ ถ้าใครแน่ใจว่าตัวเองเป็นของพระคริสต์ ก็ให้คิดอีกทีและรู้เสียด้วยว่า เราก็คือของพระคริสต์พอๆ กับเขา<sup>8</sup> ถ้าดูเหมือนว่าผมโอ้อวดมากไปเกี่ยวกับสิทธิอำนาจที่องค์เจ้าชีวิตให้กับเรา ผมก็ไม่อายหรอก เพราะมันมีไว้สำหรับเสริมสร้างพวกคุณ ไม่ใช่ทำลาย<sup>9</sup> ผมไม่ยอมให้คุณคิดว่าผมกำลังใช้จดหมายพวกนี้ข่มขู่ให้คุณตกใจ <sup>10</sup>บางคนพูดว่า “จดหมายของเปาโลนั้นน่าประทับใจมากและมีพลังมาก แต่พอตัวเขามาอยู่ต่อหน้ากลับอ่อนแอและพูดไม่เอาไหน” <sup>11</sup> คนที่พูดอย่างนี้ก็ให้จำเอาไว้ว่า เมื่อผมมาถึง ในจดหมายผมเป็นอย่างไร ผมก็จะเป็นอย่างนั้นต่อหน้าพวกคุณด้วย

<sup>12</sup> เราไม่กล้าไปเทียบชั้นหรือเอาตัวไปเปรียบกับคนพวกนั้นที่โอ้อวดเกี่ยวกับคุณสมบัตินองเขาหรอก พวกนี้ได้แต่อวดโง่ คือเอาตัวเองเป็นมาตรฐานวัดกันและเปรียบเทียบกัน <sup>13</sup> แต่เราจะไม่โอ้อวดจนเกินไป เราจะโอ้อวดเฉพาะภายในขอบเขตงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำเท่านั้น ซึ่ง

ขอบเขตนี้ก็รวมถึงงานที่เราทำกับพวกคุณด้วย <sup>14</sup>เราไม่ได้โอ้อวดจนเกินไป แต่ถ้าเราไม่ได้มาหาพวกคุณสิ นั่นแหละแสดงว่าเราโอ้อวดเกินไป แต่เราเป็นพวกแรกที่นำข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสต์มาให้กับพวกคุณ <sup>15</sup>เราจะโอ้อวดเฉพาะงานที่เราทำ ไม่ใช่งานที่คนอื่นทำ แต่เราหวังว่าเมื่อพวกคุณมีความเชื่อมากขึ้น งานของเราที่จะขยายใหญ่โตมากขึ้นในหมู่พวกคุณด้วย <sup>16</sup>แล้วเราก็จะไปประกาศข่าวดีในเมืองอื่นๆที่ยังไม่มีใครเคยไปบ้าง เพราะเราไม่อยากจะอวดอ้างในผลงานที่คนอื่นทำไว้ในพื้นที่ของเขา <sup>17</sup>เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดไว้ว่า

“คนที่อยากจะโอ้อวด ก็ให้โอ้อวดต่อองค์เจ้าชีวิตเท่านั้น”† (เยเรมีย์ 9:24)

<sup>18</sup>ไม่ใช่ว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะผ่านการสอบและเป็นที่ยอมรับแต่เป็นคนที่ยกย่องตัวเองยกย่องต่างหาก

### เปาโลและศิษย์เอกจอมปลอม

**11** ผมหวังว่าคุณจะทนได้ ถ้าผมพูดอะไรต่างๆ ไปสักหน่อย ช่วยอดทนหน่อยก็แล้วกัน <sup>2</sup>เพราะผมได้หมั้นหมายคุณไว้แล้วให้แต่งงานกับชายเพียงคนเดียวคือพระคริสต์ ผมก็เลยหวงคุณ เหมือนกับที่พระเจ้าหวงเพื่อผมจะได้ส่งตัวคุณเหมือนเป็นสาวบริสุทธิ์ให้กับพระคริสต์ <sup>3</sup>แต่ผมกลัวว่าจิตใจของคุณจะถูกนำให้หลงไปจากความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ที่มีต่อพระคริสต์ เหมือนกับที่เอวาถูกงูหลอกลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมของมัน <sup>4</sup>ดูคุณช่างมีความอดทนกับคนพวกนั้นที่มาสอนเรื่องของพระเยซูที่แตกต่างไปจากที่เราเคยสอนไว้หรือเรียกให้คุณรับวิญญาณอื่น หรือ “ข่าวดี” อื่นที่แตกต่างไปจากที่คุณเคยรับมาแล้วเสียเหลือเกินนะ

<sup>5</sup>ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ต้อยไปกว่าศิษย์เอกผู้เก่งกาจพวกนั้นที่คุณยกย่องหรอกนะ <sup>6</sup>ใช่ ผมอาจจะพูดไม่เก่ง แต่ผมก็มีความรู้อย่างที่คุณก็เห็นแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำ

<sup>7</sup>ผมทำบาปหรือเปล่านั้นที่ได้ถ่อมตัวลงเพื่อยกคุณขึ้น คือเมื่อผมประกาศข่าวดีให้กับพวกคุณแล้วไม่ได้คิดตอบแทน <sup>8</sup>ผมกำลัง “ปล้น” หมู่ประชุมอื่นอยู่โดยการ ที่รับค่าจ้างจากพวกเขาแล้วมารับใช้พวกคุณ <sup>9</sup>ตอนที่ผมอยู่กับพวกคุณ เมื่อผมขาดอะไรที่จำเป็นขึ้นมา ผมก็ไม่เคยรบกวนพวกคุณเลยเพราะพวกพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จัดหามาให้เรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านมาผมเคยระวังตัวอย่างไรที่จะไม่เป็นภาระพวกคุณ ผมก็จะระวังตัวอย่างนั้นต่อไป <sup>10</sup>พระคริสต์พูดความจริงตลอดเวลาอยู่ในตัวผม ดังนั้นขอให้พวกคุณมั่นใจได้เมื่อผมบอกว่า จะไม่ยอมให้ใครในแคว้นอาคายา\* มาปิดปากผมไม่ให้โอ้อวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ <sup>11</sup>ทำไมผมถึงไม่ยอมเป็นภาระกับพวกคุณ ผมไม่รักพวกคุณหรืออย่างไร พระเจ้ารู้ดีว่าผมรักพวกคุณ

<sup>12</sup>ผมไม่ได้เป็นภาระให้กับคุณอย่างไร ผมก็จะทำอย่างนั้นต่อไป เพื่อไอ้ขี้คุกพวกนั้นจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าพวกมันทำงานแบบเดียวกับผม <sup>13</sup>เพราะไอ้พวกนั้นมันศิษย์เอก<sup>†</sup>จอมปลอม เป็นคนงานที่หลอกลวง และได้ปลอมตัวมาเป็นศิษย์เอกของพระคริสต์ <sup>14</sup>ไม่ต้องแปลกใจหรอก เพราะขนาดซาตานเองก็ยังปลอมตัวมาเป็นทูตแห่งความสว่างเลย <sup>15</sup>ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวมา แกล้งเป็นคนรับใช้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในที่สุดพวกมันก็จะต้องรับผลกรรมตามที่มันได้ก่อไว้

11:10 อาคายา แคว้นทางตอนใต้ของประเทศกรีซ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโครินธ์

### เปาโลเล่าถึงเรื่องความทุกข์ทรมานของตนเอง

<sup>16</sup>ผมขออ้ออีกที่ว่า อย่าให้ใครคิดว่าผมโง่เลยนะ แต่ถ้าพวกคุณคิดอย่างนั้นก็ช่วยยอมรับผมอย่างคนโง่ๆ คนหนึ่งก็แล้วกัน เพื่อผมจะได้โอ้อวดบ้างสักนิด <sup>17</sup>ที่ผมกำลังโอ้อวดตัวเองอยู่นี้ ผมพูดแบบคนโง่ๆ นะครับ ไม่ได้พูดอย่างที่องค์เจ้าชีวิตพูดหรอก <sup>18</sup>ในเมื่อมีหลายคนพากันอวดตัวตามมาตรฐานของโลกนี้ ผมก็ขออวดบ้าง <sup>19</sup>ที่พวกคุณยินดีทนฟังพวกโง่ๆ นั้นได้ ก็เพราะพวกคุณนี้ช่างฉลาดเสียเหลือเกิน <sup>20</sup>อันที่จริง ถึงแม้เขาจะเอาคุณไปเป็นทาส หลอกกินหลอกใช้คุณ เอารัดเอาเปรียบคุณ ยกตัวเหนือคุณ หรือแม้แต่ตบหน้าคุณ คุณก็ยังจะทนได้เลย <sup>21</sup>ผมอายุที่จะบอกที่เราอ่อนแอเกินไปที่จะทำกับคุณอย่างนั้น

จะให้พูดแบบโง่ๆ ก็คือ เขากล้าอวดเรื่องอะไรผมก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกัน <sup>22</sup>เขาอวดว่าเขาเป็นคนฮีบรู\* หรือ ผมก็เป็นเหมือนกัน เป็นชาวอิสราเอล\* หรือ ผมก็เป็นด้วย เป็นลูกหลานของอับราฮัม\* หรือ ผมก็เป็นเหมือนกัน <sup>23</sup>เป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือ (ผมพูดอย่างคนเสียสติเลย) ผมเป็นมากกว่านั้นเสียอีก ผมทำงานหนักกว่ามาก คิดคukupoyกว่าด้วย ถูกเยียนตีอย่างโหดเหี้ยม เกือบจะตายก็หลายครั้ง <sup>24</sup>ผมโดนพวกยิวเยียนด้วยแล้วรวมห้าครั้ง ครั้งละสามสิบเก้าที่ <sup>25</sup>ถูกตีด้วยกระบองสามครั้ง ถูกขังด้วยก้อนหินหนึ่งครั้ง เรือล่มสามครั้ง ลอยคออยู่ในทะเลหนึ่งวันกับหนึ่งคืน <sup>26</sup>ผมเดินทางหลายครั้งที่ต้องฝ่าอันตรายในแม่น้ำ อันตรายจากโจรผู้ร้าย อันตรายจากคนยิวด้วยกัน และจากคนที่ไม่ใช่ยิว อันตรายทั้งในเมืองและนอกเมือง อันตรายในทะเล และอันตรายจากพี่น้องจอมปลอม <sup>27</sup>ต้องตรากตรำทำงานอย่างหนัก อดหลับอดนอนหลายครั้ง หิวข้าวหิวน้ำ อดอาหารหลายหน หนาวเหน็บและไม่มีเสื้อผ้าใส่กันหนาว <sup>28</sup>นอกจากปัญหาพวกนี้แล้ว ผมยังมีปัญหาที่บีบคั้นผมอยู่ทุกๆ วันคือความห่วงใยที่ผมมีต่อหมู่ประชุมของพระเจ้าทั้งหลาย <sup>29</sup>มีใครบ้างที่อ่อนแอ แล้วผมไม่ได้อ่อนแอกับเขาด้วย มีใครบ้างที่ถูกชักนำให้ไปทำบาปแล้วผมไม่เป็นเดือดเป็นแค้นแทน <sup>30</sup>ถ้าผมต้องโอ้อวด ผมก็จะโอ้อวดแต่เรื่องที่แสดงว่าผมอ่อนแอ <sup>31</sup>พระเจ้า และพระบิดาของพระเยซูเจ้าผู้ที่คนจะสรรเสริญตลอดไปรู้ว่าผมไม่ได้โกหก <sup>32</sup>ตอนที่ผมอยู่ในเมืองดามัสกัสนั้น ผู้ว่าราชการเมืองของกษัตริย์อาระทาสได้สั่งให้ทหารยามเฝ้าประตูไว้เพื่อคอยจับผม <sup>33</sup>แต่ผมถูกหย่อนลงมาในกระเช้าจากช่องกำแพงเมือง และหลบหนีจากเงื้อมมือของเขามาได้

### สิ่งต่างๆ ที่องค์เจ้าชีวิตแสดงให้เห็นเปาโลเห็น

**12** ผมจะต้องโอ้อวดต่อไป ถึงแม้จะไม่มียุทธศาสตร์อะไร แต่ผมก็จะโอ้อวดต่อไปในเรื่องของนิมิต\* และสิ่งที่องค์เจ้าชีวิตเปิดเผยให้รู้ <sup>1</sup>ผมได้รู้จักกับชายคนหนึ่งที่เขาไว้วางใจในพระคริสต์ และเมื่อสิบสี่ปีก่อนพระเจ้าได้ยกเขาขึ้นไปบน “สวรรค์ชั้นที่สาม” (ไปในร่างนี้หรือนอกร่างนี้ผมก็ไม่รู้หรอก มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้) <sup>2</sup>ผมรู้ว่าคนคนนั้นถูกรับขึ้นไปในสวนสวรรค์\* (ไปในร่างนี้หรือนอกร่างนี้ ผมก็ไม่รู้หรอก มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้) <sup>3</sup>เขาได้ยินคำพูดที่ไม่สามารถพูด

11:22 ชาวฮีบรู, ชาวอิสราเอล เป็นชื่อที่ใช้เรียกชาวยิว

12:1 นิมิต เป็นเหมือนความฝันที่พระเจ้าใช้พูดกับคน

12:1 สิ่งที่องค์เจ้าชีวิตเปิดเผยให้รู้ เป็นการทำให้ความจริงที่ถูกปิดบังไว้ปรากฏออกมา

12:2 ผมได้รู้จักกับชายคนหนึ่ง เปาโลคงกล่าวถึงตัวเองโดยใช้สรรพนามเป็นบุคคลที่สาม

12:3 สวนสวรรค์ คือสถานที่ซึ่งคนดีไปอยู่หลังจากตาย

ได้ (เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงด้วย) <sup>5</sup> ผมจะอวดถึงคนคนนี้แหละ แต่จะไม่อวดถึงตัวผมเองหรอก แต่ถ้าผมต้องอ้อวอด ก็จะไม่อ้อวอดแต่เรื่องที่ผมอวดนั้นเป็นความจริง แต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นหรอก เพราะผมไม่อยากจะเห็นคนคิดกับผมเกินกว่าที่เขาเห็นผมทำหรือพูด

<sup>7</sup>พระเจ้าได้เปิดเผยให้ผมได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ และเพื่อไม่ให้ผมหลงระเรีง ผมก็เลยมีหนามอยู่ในร่างกาย\* หนามนั้นคือทูดของซาตานที่มาคอยทรมานผม <sup>8</sup>ผมก็ได้วิงวอนต่อองค์เจ้าชีวิตถึงสามครั้งให้ช่วยเอาหนามนี้ออกไปจากผมที่ <sup>9</sup>แต่พระองค์ก็บอกว่า “ความเมตตาการุณาของเรามาเพียงพอแล้วสำหรับเจ้า เมื่อเจ้าอ่อนแอฤทธิ์อำนาจของเราก็ทำงานได้อย่างเต็มที่” ดังนั้นผมจึงตั้งใจที่จะอ้อวอดถึงความอ่อนแอของผมเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในผม <sup>10</sup>ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมอ่อนแอ ถูกดูหมิ่น เจอกับความทุกข์ยาก ถูกข่มเหงและเจอกับความยุ่งยากต่างๆ เพื่อพระคริสต์ ผมก็ยินดี เพราะเมื่อไหร่ที่ผมอ่อนแอ เมื่อนั้นผมก็กลับเข้มแข็งขึ้น

### เปาโลรักชาวคริสต์ในเมืองโครินธ์มาก

<sup>11</sup>ผมได้พูดอ้อวอดอย่างกับคนใจแคบก็เพราะพวกคุณนั้นแหละที่บังคับให้ผมพูดอย่างนั้น ความจริงแล้วคุณน่าจะชมเชยผม เพราะผมก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า “ไอ้พวกศิษย์เอกผู้ยิ่งใหญ่” พวกนั้นที่พวกคุณยกย่องหรอกนะ ถึงแม้ผมจะไม่มีดีอะไรเลยก็ตาม <sup>12</sup>อย่างน้อยตอนที่อยู่กับพวกคุณ ผมก็ได้ตบตนพิลจนันตัวเองว่าผมเป็นศิษย์เอกจริง คือได้ทำหน้าที่สำคัญ การอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ให้ดูแล้ว <sup>13</sup>ไหนบอกมาสิว่า เราได้ทำให้พวกคุณดีอย่างไรว่าหมู่ประชุมอื่นๆของพระเจ้าตรงไหน อ้อรู้แล้ว ก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้น คือที่ผมไม่ได้เป็นภาระให้กับพวกคุณ เรื่องนี้ผมผิติดเองโปรดอภัยให้ผมด้วยที่ช่างไม่ยุติธรรมกับคุณเลย

<sup>14</sup>นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ผมจะมาเยี่ยมพวกคุณ และจะไม่มาเป็นภาระให้กับคุณหรอก ผมไม่อยากจะทรัพย์สมบัติของคุณ แต่อยากได้ตัวคุณ เพราะลูกๆ ไม่ต้องจัดหาอะไรให้กับพ่อแม่ แต่พ่อแม่ต่างหากที่ต้องจัดหาให้กับลูกๆ <sup>15</sup>ส่วนตัวผมเองก็ยินดีที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีรวมทั้งตัวผมเองให้กับพวกคุณ ถ้าผมรักพวกคุณมากขึ้น พวกคุณจะรักผมน้อยลงหรืออย่างไร

<sup>16</sup>ใครๆ ก็รู้ว่าผมไม่ได้เป็นภาระให้กับพวกคุณเลย แต่ก็มีบางคนพูดว่าผมเป็นคนเหลี่ยมจัดและได้ใช้กลอุบายจับพวกคุณไว้ <sup>17</sup>คนที่ผมส่งมาเยี่ยมคุณนั้นผมใช้คนไหนโกงคุณแล้วหรือยัง <sup>18</sup>ผมขอให้ที่ตัสมาเยี่ยมคุณ และส่งพี่น้องอีกคนมากับเขาด้วย ที่ตัสไม่ได้โกงอะไรคุณใช่ไหมล่ะ คุณก็รู้ว่าที่ตัสกับผมเดินตามพระวิญญาณ องค์เดียวกันและเดินตามรอยเท้าเดียวกันด้วย

<sup>19</sup>ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ คุณคิดว่าเราพยายามแก้ตัวให้กับตัวเองหรืออย่างไร แต่ความจริงแล้วพี่น้องที่รัก ในฐานะคนที่มีส่วนในพระคริสต์ และต่อหน้าพระเจ้าด้วย จะบอกให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานี้ก็เพื่อเสริมสร้างพวกคุณ <sup>20</sup>ผมกลัวว่าเมื่อผมมา คุณจะไม่เป็นเหมือนกับที่ผมอยากให้เป็น และผมก็จะไม่เป็นเหมือนอย่างที่ คุณ อยากให้ผมเป็นเหมือนกัน กลัวว่าจะเห็นพวกคุณทะเลาะวิวาทกัน อิจฉาริษยากัน ระเบิดโทสะใส่กัน ซึ่งดีชิงเด่นกัน ใส่ร้ายกัน นินทากัน อวดดีกัน และมีแต่ความวุ่นวายต่างๆ <sup>21</sup>ผมกลัวว่า เมื่อผมมาเยี่ยมพวกคุณอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าของผมจะ

12:7 หนามอยู่ในร่างกาย หรืออาจจะเป็นความเจ็บปวดทางร่างกาย หรือศัตรูของเปาโล

13:1 “ซอกกล่าวหา...ถึงจะเชื่อถือได้” ย่างมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ 19:15

ทำให้ผมต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าพวกคุณ และทำให้ผมเศร้าโศกเสียใจกับคนพวกนั้นที่  
ทำบาปมาแต่ก่อน และยังไม่ยอมกลับตัวกลับใจจากความโลโครก การทำผิดทางเพศ และความ  
ลุ่มหลงในกามที่พวกเขาทำกันอยู่

### คำเตือนและคำตักทายสุดท้าย

**13** นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ผมจะได้มาเยี่ยมพวกคุณ ตามที่มีข้อพระคัมภีร์เขียนเอาไว้ว่า\*  
“ข้อกล่าวหาทุกข้อจะต้องมีพยานสองหรือสามปาก ถึงจะเชื่อถือได้”\*

<sup>2</sup>เมื่อมาเยี่ยมครั้งที่สองนั้น ผมก็ได้เตือนพวกคุณไปแล้ว ตอนนี้อย่างไรผมจะไม่อยู่ที่ข้อย้ำอีก  
ครั้ง ครั้งหน้าที่จะมา ผมจะไม่เว้นโทษให้กับคนพวกนั้นที่ทำบาปอยู่ก่อนแล้ว และคนอื่นๆ ทุกคน  
<sup>3</sup>ที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะพวกคุณต้องการให้ผมพิสูจน์ว่าพระคริสต์ผู้ดผ่านผมจริง พระคริสต์ไม่ได้  
ทำตัวอ่อนแอกับพวกคุณแต่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในหมู่พวกคุณ <sup>4</sup>จริงอยู่ถึงแม้พระองค์จะถูกตรึง  
บนไม้กางเขนเพราะความอ่อนแอของพระองค์ แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ก็มีชีวิตอยู่ด้วยฤทธิ์อำนาจ  
ของพระเจ้า ใช่แล้ว ในพระคริสต์เราก็อ่อนแอ แต่เราจะมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ด้วยฤทธิ์อำนาจ  
ของพระเจ้า และใช้ฤทธิ์อำนาจนั้นจัดการกับพวกคุณ

<sup>5</sup>สำรวจตัวเองดูสิว่า คุณใช้ชีวิตอย่างคนที่ไว้วางใจหรือเปล่า ทดสอบตัวเองดู คุณไม่รู้หรือ  
ว่าพระเยซูอยู่ในตัวคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะสอบตก <sup>6</sup>แต่เราหวังว่า คุณจะรู้ว่าเราไม่ได้สอบตก  
<sup>7</sup>เราอธิษฐานต่อพระเจ้า ขออย่าให้พวกคุณทำอะไรผิดเลย ที่อธิษฐานอย่างนี้ ไม่ใช่เพื่อให้คนมอง  
ว่าเราเป็นคนวิเศษอะไร แต่เพื่อคุณจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเราล้มเหลวก็  
ไม่เป็นไร <sup>8</sup>มันเป็นไปได้ที่เราจะทำในสิ่งที่ขัดกับความจริง แต่เราจะทำเพื่อความจริงเท่านั้น  
<sup>9</sup>เมื่อไรก็ตามที่เราอ่อนแอและพวกคุณเข้มแข็ง เราก็มั่นใจดี และเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้พวก  
คุณกลับไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณควรจะเป็น <sup>10</sup>ผมเขียนเรื่องนี้มาให้พวกคุณตอนนี้  
ที่ผมไม่อยู่ ก็เพื่อว่าตอนที่ผมมา ผมจะได้ไม่ต้องใช้อำนาจเข้มงวดกวดขันกับพวกคุณ เพราะ  
อำนาจที่องค์เจ้าชีวิตให้กับผมมานี้ เอาไว้สำหรับให้กำลังใจคุณ ไม่ใช่เอาไว้ทำลายคุณ

<sup>11</sup>สุดท้ายนี้ ลาก่อนพี่น้อง พยายามกลับไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณควรจะเป็น  
ทำในสิ่งที่ผมบอกให้ทำด้วย ขอให้เป็นอย่างหนึ่งใจเดียวกันและอยู่กันอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่ง  
ความรักและสันติสุขจะอยู่กับพวกคุณ

<sup>12</sup>ให้ต้อนรับกันด้วยจูบอันบริสุทธิ์ <sup>13</sup>ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าทุกคนฝากความคิดถึงมาให้กับพวก  
คุณด้วย

<sup>14</sup>ขอให้ความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้า และความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกคุณทุก  
คน รวมถึงการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์<sup>†</sup> ด้วย

# License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

## These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at [distribution@wbtc.com](mailto:distribution@wbtc.com).

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: [info@wbtc.com](mailto:info@wbtc.com)

**WBTC's web site** – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

**Order online** – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

**Current license agreement** – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

**Trouble viewing this file** – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

**Viewing Chinese or Korean PDFs** – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>